

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

thành phố Thái Bình; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiến quyết ngân sách, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; dự thảo quy định về công tác quy hoạch cán bộ.

Về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở cũ của Bộ CHQS tỉnh tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, theo báo cáo của Sở Xây dựng, đây là một cấu trúc phù hợp đa chức năng bao gồm: khu vực nhà ở cao tầng kết hợp với thương mại, dịch vụ (nhà hàng, siêu thị, văn phòng làm việc, khu vui chơi giải trí và nhà ở...); khu công trình công cộng (nhà văn hóa, hội trường); khu dân cư các nhóm nhà ở tầng thấp; khu công viên cây xanh, khu vực đỗ xe ngầm; khu thương mại dịch vụ riêng lẻ. Việc xây dựng quy hoạch dựa trên ý tưởng xây dựng một khu dân cư đẳng cấp mang phong cách hiện đại, văn minh hài hòa với tiêu chí xanh đô thị, phù hợp với vai trò và vị trí đặc địa. Công trình nhà ở cao tầng mang tính biểu tượng của thành phố, khu nhà tầng tầng mang phong cách hiện đại phù hợp với xu thế phát triển. Khu công viên cây xanh tập trung ở vị trí trung tâm là không gian sinh hoạt chung, đi bộ và các hoạt động khác của khu dân cư. Trục giao thông chính tiếp cận với khu vực được xác định từ đường Lý Bôn vào trong khu đất quy hoạch. Tổng diện tích xây dựng quy hoạch 19.375,2m². Số dân dự kiến 2.500 người.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phương án điều chỉnh quy hoạch lần này đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tòa nhà cao tầng đẩy lùi về phía sau hoàn toàn phù hợp với không gian của khu đất, bảo đảm cảnh quan, mỹ quan đô thị, không làm ảnh hưởng đến mật độ giao thông của đường trục chính. Với phương án thiết kế mới này sẽ có một khu dân cư đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ đẳng cấp của thành phố Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở cũ của Bộ CHQS tỉnh tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng thành phố Thái Bình tập trung triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định, đưa dự án vào triển khai trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiến quyết ngân sách, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 các nhiệm kỳ gần đây đều là những nghị quyết hết sức quan trọng về công tác xây



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời có sự tiếp nối và thực hiện lâu dài. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW cần tập trung bao quát, toàn diện, chất lượng, có tính hệ thống, cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và có tính lâu dài; định hình rõ nét nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đầu mối trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể hóa yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TW cũng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Cần có những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đối với các đầu mối để thực hiện có chất lượng. Bám sát những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW để cụ thể hóa nhằm đáp ứng yêu cầu mới đặt ra, trong đó đặc biệt lưu ý quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này là đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài ra, cần bám sát yêu cầu thực tiễn hiện nay của tỉnh để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của

tổ chức đảng, hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, cần nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ và các nguyên tắc về tổ chức hoạt động; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thời công vụ của các cấp gắn với việc nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ. Nghiên cứu thêm trách nhiệm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc đề xuất, tham mưu ban hành chính sách về thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhằm bổ sung nâng cao năng lực của các cơ quan hành chính cấp và cả hệ thống chính trị. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị bổ sung nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận hội nghị Văn hóa toàn quốc và bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển văn hóa phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì cùng Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, xin ý kiến các đầu mối và hoàn thiện dự thảo kế hoạch để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành trong thời gian tới.

Về dự thảo quy định về công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy định, sớm trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh để bảo đảm việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ kịp thời, chất lượng, đúng quy định và có chất lượng.

Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

PHÁT ĐỘNG QUỐC GIA...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai các phương thức truyền thông mới, sáng tạo, linh hoạt trong các nội dung, hoạt động. Các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Dưới tác động của thời

tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu cực đoan đã và đang trở thành một thách thức hàng đầu gây ra sự thiếu hụt về lương thực, mất cân bằng hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên nước ngầm. Vì vậy, năm 2022, ngày nước thế giới được lựa chọn chủ đề "Nước ngầm", ngày khí tượng thế giới "Cảnh báo sớm để hành động thủy

văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai" và chiến dịch chung tay hành động để mỗi hành động cụ thể sẽ cộng hưởng, tạo sức lan tỏa lớn vì tương lai bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ thiết thực đời sống dân sinh; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo sớm về khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, đặc biệt là

phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; người dân có nước sạch cùng chung tay hành động để mỗi hành động cụ thể sẽ cộng hưởng, tạo sức lan tỏa lớn vì tương lai bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ thiết thực đời sống dân sinh; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo sớm về khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, đặc biệt là

thông tin, dữ liệu về nguy cơ xảy ra các hiện tượng nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khắc nghiệt cùng với đại dịch Covid-19, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia với cơ quan quản lý thiên tai, quản lý tài nguyên nước, chính quyền địa phương và các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ để phòng ngừa, sẵn sàng và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng tốt hơn.

Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 23/3, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Thành đoàn Thái Bình đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Đồng Thọ (thành phố Thái Bình).

Đây là hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn của đoàn thanh niên các đơn vị.

Bên cạnh tặng quà học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và Thành đoàn Thái Bình đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ xây dựng các công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

KUÂN PHƯƠNG

Bàn giao công trình thanh niên

Sáng ngày 23/3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Đông Hưng, Công ty Cổ phần MVG Việt Nam tổ chức chương trình bàn giao công trình thanh niên cho Trường Mầm non Phú Lương, huyện Đông Hưng.



Bàn giao công trình "Nước sạch cho em" cho Trường Mầm non Phú Lương (Đông Hưng).

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, cấp ủy, chính quyền xã Phú Lương và các đơn vị đã bàn giao hệ thống máy lọc nước hiện đại, công suất 125 lít/giờ do Công ty Cổ phần MVG Việt Nam sản xuất cho Trường Mầm non Phú Lương với tổng kinh phí 135 triệu đồng. Công trình được đưa vào sử dụng góp phần chủ động nguồn nước sạch, phục vụ cơ và trò nhà trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Đông Hưng trao tặng 10 suất học bổng động viên các em thiếu nhi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn xã Phú Lương.

TIẾN ĐẠT

ĐÔNG HƯNG

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà cho người cao tuổi, có bệnh nền, khó đi chuyên

Để tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn, huyện Đông Hưng đã tổ chức tiêm tại nhà cho những người chưa tiêm là người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thể.

Theo đó, các xã, thị trấn thành lập tổ tiêm vắc-xin tại nhà có ít nhất 3 thành viên, gồm: cán bộ y tế, công an viên, cán bộ đoàn thể. Trước khi tiêm, cán bộ y tế khám sức khỏe hiện tại, tư vấn về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người được tiêm, đồng thời hướng dẫn theo dõi sức khỏe

sau tiêm, sử dụng thuốc nếu có cho người nhà và người dùng để bảo đảm tiêm đúng thời tượng, an toàn, hiệu quả. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, người yếu thể, người có hoàn cảnh khó khăn, đạt được mục tiêu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân trên địa bàn, tạo sự an tâm, tin tưởng của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

THU HIỀN

Trao tặng mô hình sinh kế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển

Chiều ngày 23/3, Ủy ban MTTQ huyện, Ban Dân vận Huyện ủy Tiên Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2021 và trao tặng mô hình sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển huyện Tiên Hải năm 2022.

Trong năm qua, các đoàn thể đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt chương trình hỗ trợ sinh kế, xây nhà đại đoàn kết... cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ 17 hộ, mỗi hộ 1 con lợn trị giá 2 triệu đồng; xây dựng được 8 nhà đại đoàn kết trị giá 8 xã khu vực biên giới biển với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Bộ đội

Biên phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương quyên góp, ủng hộ các gia đình kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng nhà, vật dụng sinh hoạt với tổng số tiền trên 100 triệu đồng cùng hơn 120 ngày công lao động. Chương trình phối hợp đã lan tỏa mục đích, ý nghĩa nhân văn, góp phần hỗ trợ kịp thời, tin tưởng của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho 16 hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2 triệu đồng/hộ.

TRỊNH CƯỜNG

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN QUỲNH PHỤ

Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 23/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Ủy Thận tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

Tại chương trình, 22 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 7 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ được trao kinh phí hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 15 triệu đồng nhằm giúp các gia

đình phát triển sản xuất. Hội Chữ thập đỏ huyện trao 1 máy tính xách tay cho học sinh nghèo vượt khó. Tổng kinh phí của chương trình 150 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ đề nghị các gia đình được hỗ trợ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tích cực lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, hiệu trưởng một số trường THPT.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, nhất là 2 năm gần đây, dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt dạy và học, vì vậy giáo dục và đào tạo của tỉnh vẫn đạt nhiều thành tựu quan trọng, được cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Song hiện nay cử tri và nhân dân rất quan tâm đến việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023 và một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục đích, yêu cầu của phiên giải trình, nếu các vấn đề cần giải trình súc tích, trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải trình ngắn gọn, trọng tâm, làm rõ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Tại phiên giải trình có 6 đại biểu đặt câu hỏi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số đơn vị liên quan đã giải trình, làm rõ 8 nội dung thuộc các nhóm vấn đề liên quan hoạch cán bộ kịp thời, chất lượng, đúng quy định và có chất lượng.

Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023, phối hợp cùng các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, chuẩn bị tốt các hệ điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh, làm tốt công tác xã hội hóa để cùng nguồn lực của Nhà nước nâng cấp cơ sở vật chất các trường học. Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên giải trình đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung cần quan tâm đã được làm rõ. Đồng chí đánh giá cao sáng kiến và công tác chuẩn bị của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan; ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm trong giải trình, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đặt ra của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023; tiếp tục rà soát, đánh giá để hoàn thiện phương thức tuyển sinh khoa học, chính cơ sở vật chất cho các trường học; mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; việc thực hiện quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ, xã hội hóa hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023 có điểm mới là chỉ tổ chức thi 1 đợt với đại dịch Covid-19, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia với cơ quan quản lý thiên tai, quản lý tài nguyên nước, chính quyền địa phương và các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ để phòng ngừa, sẵn sàng và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng tốt hơn.

GIAO BAN TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

nông nghiệp, nông thôn thông qua phát triển sản xuất lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về hoạt động phi chính phủ nước ngoài liên quan đến an ninh chính trị,

các vấn đề cần lưu ý hiện nay; thông tin về tình hình và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên là: Trần Thị Dung
Thường trú tại: Thôn Tân Độ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Do sơ suất trên đường từ cửa hàng mua xe về nhà, tôi đã làm mất: 01 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; loại xe: Honda LEAD; màu sơn: Xanh; số khung: RLHJK1217N2020727; số máy: JK12E-0233144.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo (23/03/2022), nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại hoặc không tìm được, tôi xin cấp có thẩm quyền cấp lại giấy tờ khác cho tôi.